

UBND TỈNH KON TUM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: /SKHĐT-XTĐT
V/v đơn đốc thực hiện nhiệm vụ
cải thiện, nâng cao Chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh⁽¹⁾;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 1247/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 739-TB/TU ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1337/KH-BCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Nhằm giữ vững kết quả năm 2022 và phấn đấu tăng hạng chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2023 đạt thứ hạng từ 30-35/63 tỉnh, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCI) có ý kiến như sau:

+ Các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 nêu cao trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 1337/KH-BCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2023.

+ Các đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quản lý tăng cường, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thiết thực, giúp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiểu đúng về vai trò và ý nghĩa của chỉ số PCI và tích cực tham gia đánh giá, phản hồi khi nhận được phiếu khảo sát của VCCI đảm bảo khách quan, có cơ sở, đúng thực chất đối với việc đánh giá chỉ số PCI của tỉnh; tuyên truyền về những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, về những kết quả đạt được trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số PCI và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp chung tay góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI và đồng hành cùng tỉnh để phát triển.

+ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh nâng cao trách nhiệm, vai trò, hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục xây dựng bổ sung chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin về pháp

⁽¹⁾ Có danh mục đính kèm.

luật, thị trường, dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư; là chỗ dựa, là nơi phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp; tổng hợp các vấn đề phản ánh của doanh nghiệp để kiến nghị chính quyền kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; tham gia phát động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hợp tác với chính quyền, các cơ quan ở địa phương để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh trong thời gian tới.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các tiêu chí thành phần của chỉ số PCI chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao phụ trách.

Mặt khác, ngày 25 tháng 12 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3991/SKHĐT-XTĐT về việc đôn đốc báo cáo thực hiện cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn báo cáo nhưng vẫn còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo khẩn trương gửi báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo PCI tỉnh Kon Tum.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD Sở (b/c);
- Phòng: ĐKKD; DN KTTT&TN;
- Lưu VT, XTĐT, NTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Thị Thúy Hà

DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN

Các Sở, ban, ngành: Công an tỉnh; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Lao động -Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài Nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Kon Tum.